



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑



ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การสอบแข่งขันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยตามความในมาตรา ๒๒ ประกอบกับมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ มติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๗ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดจันทบุรีในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้แนบท้ายประกาศนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง กำหนดเงื่อนไขการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันการบรรจุและแต่งตั้งไว้ ดังนี้

๑. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

๒. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะใช้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นระยะเวลา ๑ ปีนับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัวเพื่อเป็นพนักงานจ้างแล้วก่อน บัญชีผู้สอบแข่งขันได้มีอายุเกิน ๑ ปี หรือก่อนมีการขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว แต่กรณีก็ให้การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้ ยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้ มีอายุครบ ๑ ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี

๓. ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นี้ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

(๒) ผู้ยื่นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างภายในวันเวลาที่คณะกรรมการ อบต. กำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วันที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน

(๓) ผู้ยื่นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่แต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบ ได้

๔. ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ยื่นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีใดไปแล้วถ้าบัญชีนี้ยังไม่ ยกเลิก และคณะกรรมการ อบต. พิจารณาเห็นว่าเหตุอันสมควร จะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้ยื่นไว้ในบัญชีเดิมเป็น ลำดับแรก ที่จะแต่งตั้งในครั้งต่อไปตามเดิมก็ได้ สำหรับผู้ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เนื่องจากไปรับราชการ ทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหารโดยไม่มี ความเสียหายและประสงค์ จะเข้าบรรจุเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่สอบได้ และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นไม่ยกเลิกให้ขึ้นบัญชีผู้ยื่นไว้ใน บัญชีเดิมเป็นลำดับแรกที่จะแต่งตั้งครั้งต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) อภิชาติ วิสิทธิ์วงศ์
(นายอภิชาติ วิสิทธิ์วงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง

ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

พนักงานจ้างทั่วไป

สำนักปลัด

- ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	สอบได้ลำดับที่
๑	๐๐๑	นายอนุชิต เขื่อนาม	๑

(ลงชื่อ) อภิชาติ วิสิทธิ์วงศ์
(นายอภิชาติ วิสิทธิ์วงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง